

Số: 1919 /BC-STC

Cần Thơ, ngày 11 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-HĐND ngày 13 tháng 5 năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười ba của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại khoản 2 Điều 2 có nội dung: “*Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách năm 2024; tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ thuế để có giải pháp đơn đốc thu nợ thuế phù hợp; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu, chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, ... bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản ngân sách nhà nước*”.

Qua phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính kính báo cáo kết quả thực hiện nội dung chất vấn trên như sau:

1. Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu ngân sách năm 2024

Trong những tháng đầu năm 2024, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách, đặc biệt thực hiện nghiêm Chi thị số 01/CT-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường công tác thu nội địa năm 2024 và Chi thị số 04/CT-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc điều hành thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố luôn quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai, kết quả

thực hiện nhiệm vụ được giao để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo kịp thời, sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, số thu ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm 2024 tăng hơn so với cùng kỳ, tuy nhiên so với chỉ tiêu dự toán Bộ Tài chính giao đầu năm vẫn chưa đạt tiến độ đề ra, cụ thể ước thu ngân sách nhà nước (NSNN) theo chỉ tiêu giao trong 6 tháng đầu năm 2024 là 5.898.588 triệu đồng, đạt 47,57% dự toán Bộ Tài chính và 47,39% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố giao, tăng 14,04% so cùng kỳ, bao gồm:

a) *Thu nội địa*: ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là 5.764.658 triệu đồng, đạt 47,71% dự toán Bộ Tài chính và 47,53% dự toán HĐND thành phố giao.

b) *Thu hải quan*: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 133.930 triệu đồng, đạt 42,12% dự toán Bộ Tài chính giao và HĐND thành phố giao, giảm 44,43% so cùng kỳ.

Nguyên nhân của việc thu chưa đạt tiến độ đề ra cũng như đề xuất các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024 để cải thiện tình hình, đảm bảo thu đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2024 được trình bày cụ thể tại Báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

2. Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế:

Tổng số tiền thuế nợ đến cuối tháng 4 năm 2024 là 3.358 tỷ đồng, tăng 381 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023, tăng 244 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, tăng 65 tỷ đồng so với tháng trước, trong đó:

- Nợ khó thu là 736 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023, tăng 128 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

- Nợ có khả năng thu là 2.622 tỷ đồng, tăng 321 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2023, tăng 116 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Số nợ có khả năng thu này chiếm tỷ lệ 21,7% trên dự toán thu NSNN năm 2024.

Lũy kế thu nợ 4 tháng đầu năm là 193 tỷ đồng (Trong đó, thu nợ năm trước mang sang: 55 tỷ đồng; và thu nợ phát sinh năm 2024 là 143 tỷ đồng).

Cục Thuế thành phố đã chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu hồi nợ thuế: phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, bộ phận và từng cán bộ, công chức, thường xuyên kiểm tra kết quả thu nợ hàng tuần, tháng, quý để có chỉ đạo kịp thời. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kịp thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm đôn đốc, thu hồi nợ thuế vào NSNN, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh; Ban hành các văn bản gửi các Sở, ngành phối hợp xử lý nợ thuế; Báo cáo UBND

thành phố chỉ đạo xử lý thu hồi nợ thuế đối với những doanh nghiệp (DN) có nợ thuế kéo dài, phức tạp trong xử lý nợ thuế; Báo cáo và xin ý kiến Tổng cục Thuế hướng dẫn nhiều trường hợp còn vướng mắc trong việc xử lý nợ thuế, khoan tiền nợ thuế, xóa tiền chậm nộp.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, Cục Thuế thành phố đã ban hành 178 quyết định cưỡng chế tiền thuế nợ đối với 153 người nợ thuế, với số tiền thuế nợ đã áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ là 1.124 tỷ đồng. Số tiền thuế nợ thu được trong 4 tháng đầu năm khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ là 29 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền nợ thuế thu được từ việc cưỡng chế còn chưa cao, chỉ đạt 3,4% trên tổng số tiền thuế nợ bị cưỡng chế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế thành phố đã thực hiện tạm hoãn xuất nhập cảnh đối với 12 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 12 DN đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Mặc dù Cục Thuế thành phố đã quyết liệt thực hiện các biện pháp thu hồi nợ thuế, nhưng số nợ thuế còn rất cao so với chỉ tiêu được giao. Tiền thuế nợ của các năm trước có tuổi nợ cao, kéo dài qua nhiều năm nhưng do DN gặp khó khăn về tài chính, không còn hoạt động, không phát sinh doanh thu, một số DN bị khởi tố, điều tra xử lý kéo dài, DN bị truy thu thuế còn đang trong quá trình khiếu nại, khiếu kiện nên chưa chấp hành nộp tiền truy thu,... nên chưa thu hồi được. Cụ thể:

- Một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được miễn tiền thuê đất nhưng có quyết định của UBND thành phố chậm dẫn đến làm thủ tục trễ, không được miễn tiền thuê đất.

- Một số đơn vị bị xử lý qua thanh tra, kiểm tra, phát sinh truy thu số tiền lớn, đơn vị chưa thống nhất việc truy thu, khiếu nại đã được Tổng cục Thuế giải quyết khiếu nại, nhưng đơn vị vẫn chưa chấp hành nộp, sẽ khởi kiện ra Tòa án.

- Ngoài ra có các trường hợp nợ tiền sử dụng đất lớn bị truy thu do không đáp ứng điều kiện miễn trong thời gian xây dựng bệnh viện và xã hội hóa. Các công ty khó khăn tài chính nợ thuế;...

Cục Thuế thành phố đã kiên quyết thực hiện cưỡng chế tiền thuế nợ theo quy định, áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế đồng thời cho một người nợ thuế nhưng chưa hiệu quả. Công tác cưỡng chế thu hồi nợ cũng gặp nhiều khó khăn như: trên tài khoản của DN liên tục không có số dư; nhiều người nợ thuế bị áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn hầu như không hoạt động kinh doanh hoặc đang hoạt động nhưng có số nợ thấp. Việc triển khai thực hiện các biện pháp cưỡng chế tiếp theo như kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên, thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ gặp khó khăn, khó thực hiện được vì đối tượng cưỡng chế thường không còn tài sản, hay tài sản

đã thể chấp tại các tổ chức tín dụng. Ngoài ra, thực hiện thêm biện pháp tạm hoãn xuất cảnh theo quy định do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với người đại diện pháp luật của DN nợ thuế. Một số trường hợp nợ thuế lớn được phân loại nợ có khả năng thu, Cục Thuế thành phố đã thực hiện các biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ nhưng chưa thể thu hồi được.

Ngoài ra, tiền thuế nợ đã phân loại nợ khó thu khá lớn, chiếm hơn 22% tổng nợ của một số tổ chức, cá nhân lớn cũng là nguyên nhân tiền thuế nợ cao. Cơ quan thuế đang rà soát để xử lý khoanh, xóa nợ theo quy định.

3. Đối với việc đẩy mạnh thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra:

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngành Thuế đã tích cực triển khai thực hiện các giải pháp quản lý thuế trong lĩnh vực thanh tra - kiểm tra như sau:

Năm 2024, Cục Thuế thành phố được giao chỉ tiêu nhiệm vụ thanh tra thuế và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế là 937 cuộc (trong đó thanh tra 46 cuộc, kiểm tra 891 cuộc).

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lũy kế từ đầu năm đến tháng 4 năm 2024, tổng số cuộc thanh tra, kiểm tra đã hoàn thành: 90 cuộc (trong đó kế hoạch năm trước mang sang 08 cuộc, thực hiện kế hoạch năm 2024 là 82 cuộc), đạt 9,61% nhiệm vụ được giao. Qua đó đã phát hiện 68 DN có sai phạm chủ yếu là hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp và sai về thủ tục hành chính với tổng số tiền truy thu, phạt và truy hoàn là 8.702 triệu đồng; giảm lỗ: 7.084 triệu đồng, giảm khấu trừ: 516 triệu đồng. Số tiền đã nộp vào NSNN là 537 triệu đồng. Chưa phát sinh trường hợp chuyển hồ sơ tài liệu có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan công an qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Đối với nhiệm vụ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với DN có chuyển giá, buôn lậu, gian lận thương mại:

Cục Thuế thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về thuế trên địa bàn quản lý. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Kế hoạch và văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tổng cục Thuế về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tích cực tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới trên địa bàn cảng hàng không, hoạt động thương mại điện tử, đặc biệt là đối với một số mặt hàng trọng điểm như ma túy, thuốc nổ, thuốc lá điếu, xăng, dầu, phân bón,... bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sản xuất và lợi ích người tiêu dùng.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, thương mại xuyên biên giới và trên các nền tảng số. Đẩy mạnh, tăng cường công tác quản lý hóa đơn, ngăn chặn tình trạng mua bán hóa đơn, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế.

Triển khai quán triệt đầy đủ, kịp thời đến các đơn vị thuộc và trực thuộc về quan điểm, yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, UBND thành phố, Tổng cục Thuế về việc lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với các cơ sở kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gửi thư ngỏ đến các cơ sở kinh doanh về những lợi ích của hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, tuyên truyền đến người tiêu dùng về quyền lợi trong việc lấy HĐĐT khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc mới phát sinh, bất cập, sơ hở, chông chéo; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra, trong năm 2024, Cục Thuế thành phố đã thực hiện chuyên đề kiểm tra chống thất thu theo chuyên đề du lịch, khách sạn, qua đó truy thu, phạt với tổng số tiền: 166 triệu đồng, giảm lỗ: 598 triệu đồng. Hiện nay, Cục Thuế thành phố đang tiếp tục thực hiện kiểm tra chuyên đề Văn phòng Công chứng đối với các DN trên địa bàn.

Trên đây Báo cáo của Sở Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kính báo cáo đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thành phố: “để b/c”;
- UBND thành phố: “để b/c”;
- Cục Thuế thành phố;
- Lưu: VT, QLNS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Nghị